



นส

# บันทึกข้อความ

ส.นศ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขที่รับ... ฎ. ๐๕๘๗  
วันที่... ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๔  
เวลา... ๑๖.๐๐ น.

ส่วนงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๓๑๑๕

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๔)/ว ๕๕๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษา

เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร์

ด้วยปัจจุบันมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายที่ได้ไปศึกษาทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศ โดยใช้เวลาศึกษาทั้งเต็มเวลาหรือใช้เวลาศึกษาบางส่วน ของเวลาปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขออนุมัติลาตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้-

๑. ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา การได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๒

ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย อันจะทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมาในภายหลังได้

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอให้ส่วนงานได้แจ้งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่จะไปศึกษาในต่างประเทศ หรือภายในประเทศ ทั้งใช้เวลาศึกษาทั้งเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาบางส่วน ให้ขออนุมัติการลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าวข้างต้น ต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่จะไปศึกษาทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศ ได้ไปศึกษาในสถานศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และกรณีการลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว เพื่อนำมาเป็นคุณวุฒิในการสอนและปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตำแหน่งที่ครองอยู่ ต้องเป็นการลาที่ตรงกับสาขาวิชาหรืองานที่ปฏิบัติ และได้รับความชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นแล้ว

ดำเนินการตามเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติ เรืองเดชณรงค์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

- เพื่อโปรดทราบ

ยื่นขอตรวจเรื่องบุคลากรเพื่อทราบ

การแจ้งว่าบุคคลที่ขอตั้งงบประมาณไป

ศธ  
๒๘ มี.ค. ๕๔